

Số: 173/NQ-HĐND

Móng Cái, ngày 13 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác
phòng chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023-2026**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
KHÓA XXI - KỲ HỌP THỨ 13**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30/3/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy;

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Chi thị số 15-CT/TU ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy;

Xét Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 06/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Nghị quyết về các mục tiêu, giải pháp trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2023-2026; Báo cáo số 635/BC-UBND ngày 10/10/2023, Báo cáo số 647/BC-UBND ngày 13/10/2023 của UBND Thành phố; Báo cáo thẩm tra số 201/BC-HĐND ngày 10/10/2023 của Ban Pháp chế HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Móng Cái, giai đoạn 2023 - 2026 với những nội dung cơ bản sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường

học, doanh nghiệp, đặc biệt là hiệu quả công tác phối hợp của các lực lượng chức năng có liên quan vai trò chủ trì của lực lượng Công an nhân dân từ Thành phố đến xã, phường về công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội. Đấu tranh, ngăn chặn đây là, không để hình thành điểm nóng về tội phạm và tệ nạn ma túy; hạn chế mức thấp nhất tác hại do tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội gây ra; tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của Thành phố, góp phần bảo đảm cuộc sống hạnh phúc và bình yên của Nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể.

(1) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng, chống, kiểm soát ma túy trong gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Phần đầu hàng năm, tổ chức tuyên truyền tập trung ít nhất 30 buổi cho khoảng 4.000 người về phòng, chống ma túy; đảm bảo 100% xã phường, trường học, khu công nghiệp, doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp, hiệu quả; Chất lượng, số lượng tin, bài, sản phẩm truyền thông về phòng, chống ma túy tăng hàng năm.

(2) Giai đoạn 2023 - 2026, giảm mức độ trọng điểm, phức tạp trên địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, duy trì không có “điểm nóng” về ma túy; giảm ít nhất mỗi năm 10% xã, phường có tệ nạn ma túy để nâng tổng số xã, phường không có tệ nạn ma túy lên trên 50% vào năm 2026. Tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh bắt giữ xử lý tội phạm về ma túy, đặc biệt là tỷ lệ bắt giữ tội phạm mua bán trái phép chất ma túy năm sau cao hơn năm trước từ 5% trở lên; không để hình thành và phát sinh thêm tụ điểm mới phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

(3) Kiểm chế tối thiểu sự phát sinh người nghiện ma túy mới trên địa bàn; hàng năm giảm từ 5% đến 10% người nghiện ma túy hiện có; Đảm bảo 100% số người sử dụng trái phép chất ma túy được lập hồ sơ quản lý, đồng thời số đối tượng trên được tiếp cận, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa nghiện ma túy; số người nghiện được điều trị, cai nghiện đạt tỷ lệ trên 95% so với số người nghiện có hồ sơ quản lý. Tiếp tục duy trì, phát triển Đội công tác xã hội tình nguyện xã phường triển khai mô hình về cai nghiện ma túy và hỗ trợ người sau cai tại cộng đồng; Xây dựng và triển khai thí điểm một số mô hình về dự phòng nghiện ma túy trong trường học, trong doanh nghiệp có người có nguy cơ sử dụng ma túy cao, tại cộng đồng.

(4) Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; chủ động ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng sản xuất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. 100% các vụ án về ma túy được giải quyết, xét xử; 100% các vụ việc có thông tin về vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn được xác minh làm rõ.

(5) Tăng cường hợp tác có hiệu quả giữa thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) với thành phố Đông Hưng, Khu Phòng Thành (Trung Quốc) trong đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến xã phường, đơn vị; tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Thường xuyên tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng chống ma túy; thống nhất trong chỉ đạo, điều hành về phòng, chống tội phạm ma túy đảm bảo tập trung, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở; phân cấp, giao quyền và gắn trách nhiệm đối với chính quyền địa phương và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trường học có liên quan. Đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong chương trình công tác thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố và các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, trường học, khu công nghiệp, doanh nghiệp, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hiện công tác phòng, chống ma túy và chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, lĩnh vực quản lý gia tăng, diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy và xử lý đối với cán bộ, công nhân viên chức vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn Thành phố để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cả chiều rộng và chiều sâu về công tác phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Thường xuyên đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền, kết hợp giữa truyền thông đại chúng, mạng xã hội và tuyên truyền trực tiếp với nội dung, hình thức, phương thức phù hợp chú trọng các địa bàn trọng điểm phức tạp, địa bàn vùng sâu, vùng xa, các đối tượng có nguy cơ cao, như: học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, đối tượng là công nhân lao động tỉnh ngoài.... Lấy kết quả công tác phòng, chống ma túy là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong bình xét xã, phường, cơ quan thôn, khu phố văn hóa hàng năm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy; có hình thức động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích; xây dựng và nêu gương rộng rãi đối với những người cai nghiện thành công. Chú trọng nâng cao hiệu quả các mô hình phòng ngừa ma túy tại trường học, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng... Tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cả xã hội trong ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên và các biện pháp phòng, chống ma túy vào chương trình giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Nghiên cứu mô hình 100% nhà trường thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy thực hiện nhiệm vụ thường

xuyên gắn với nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường trong từng năm học; 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống ma túy để giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề ma túy cho học sinh, sinh viên khi cần.... Trong đó tiếp tục chăm lo đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, tọa đàm trong môi trường giáo dục, nâng cao nhận thức từ sớm cho học sinh, sinh viên về tội phạm, tệ nạn ma túy, các loại chất kích thích; cụ thể hóa trách nhiệm của các nhà trường, cơ sở giáo dục trong thực hiện công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy, phòng ngừa vi phạm liên quan đến “bóng cười”, shisha, thuốc lá điện tử....

3. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm ma túy; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; nâng cao hiệu quả phối hợp tạo thế trận thống nhất giữa các lực lượng Công an, Bộ đội, Biên phòng, Hải quan ... chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn; kiểm soát, ngăn chặn triệt để các nguồn ma túy trong nội địa, thâm lậu qua biên giới cửa khẩu vào địa bàn. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” trên địa bàn trong mọi hoàn cảnh, không có tình trạng tổ chức nhóm bảo kê hoạt động ma túy. Tăng cường công tác quản lý biên giới, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, du lịch, dịch vụ, quản lý người nước ngoài, các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí, karaoke, dịch vụ ăn nghỉ và lưu trú trên địa bàn Thành phố, chủ động tổ chức kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ này và các lĩnh vực liên quan khác để phòng chống ma túy từ xa, từ sớm. Duy trì phối hợp có hiệu quả và tranh thủ sự hướng dẫn, ủng hộ, giúp đỡ về chuyên môn, lực lượng, phương tiện từ các đơn vị nghiệp vụ của Tỉnh và Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy, đồng thời tăng cường kiểm tra (thường xuyên, đột xuất), kiểm soát hành chính địa bàn công cộng, giáp ranh, phòng ngừa không để hình thành các tụ điểm phức tạp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với tội phạm về ma túy, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có; chú trọng xử lý án điểm tội phạm về ma túy nhằm kịp thời răn đe, tuyên truyền, giáo dục trong Nhân dân.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xác định tình trạng nghiện ma túy; tuân thủ hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, đảm bảo nguồn lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy tại các địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố. Thường xuyên rà soát, thống kê, phân loại, đánh giá chính xác tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy ở từng địa bàn thôn, bản, khu phố, xã, phường; kết hợp với biện pháp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung. Phân công trách nhiệm quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là số đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, “loạn thần”, không để đối tượng gây ra các vụ án, vụ việc hình sự; có hồ sơ quản lý người sau cai nghiện ma túy, phối hợp

đồng bộ, nâng cao hiệu quả việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định; kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa lây lan các bệnh xã hội liên quan đến ma túy. Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, dạy nghề, tạo việc làm mới cho người nghiện và người sau cai nghiện ma túy, các đối tượng tha tù; không phân biệt, không kỳ thị đối với người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

5. Thường xuyên rà soát, bố trí, kiện toàn đảm bảo đủ lực lượng theo quy định ở các cơ quan chuyên trách trong hoạt động phòng, chống ma túy. Hàng năm bố trí kinh phí triển khai thực hiện đảm bảo theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh “*Quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh*” và cân đối, huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Tăng cường hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, quản lý, cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của đường dây nóng tư vấn cai nghiện ma túy.

6. Duy trì tốt các hoạt động đối ngoại giữa thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) với thành phố Đông Hưng, Khu Phòng Thành (Trung Quốc), giữa các lực lượng chức năng hai bên biên giới; thường xuyên phối hợp trao đổi, thông tin, nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, tội phạm về ma túy... không để bị động, đột xuất, bất ngờ, góp phần xây dựng khu vực biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND Thành phố giao UBND Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy trên địa bàn nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ, các đại biểu HĐND Thành phố có trách nhiệm giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 13 tháng 10 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND Tỉnh (B/c);
- Thường trực Thành ủy (B/c);
- TT. HĐND, UBND Thành phố;
- TT. UB MTTQ Thành phố;
- Các đại biểu HĐND Thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố;
- TT. ĐU, HĐND, UBND các xã, phường;
- VP HĐND-UBND Thành phố: VP1, P2, V2;
- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đô